

ด่วนที่สุด

ศธ ๐๔๑๖๓/๓๓๔



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ถนนดอนนก
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประชุมราชการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ทุกโรง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดกำหนดการประชุม จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโปรแกรมตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
ครูและบุคลากร (P-School Checking Program) ให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบข้อมูล
ครูและบุคลากรที่กรอกผ่านระบบ edc ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ แล้ว
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ของโรงเรียนให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จึงกำหนดจัดประชุมราชการเพื่อ
ซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)
ให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการหรือผู้รับผิดชอบข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียนๆ ละ ๑ คน โดยนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
เครื่องอ่านบัตร smart card บัตรประชาชนของครูหรือบุคลากรที่ได้ลงกรอกข้อมูลในระบบ edc มาในวัน
ประชุมด้วย (สำหรับโรงเรียนที่ประชุม ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ให้นำปลั๊กไฟมาด้วย) ขอให้ท่านช่วยกำกับ
ติดตาม การตรวจสอบการแก้ไขข้อมูลครูและบุคลากรในโรงเรียนของท่านให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
แล้วนำส่งข้อมูลจำนวน ๒ ไฟล์ โดยตั้งชื่อไฟล์เดอร์เป็นชื่อโรงเรียนแล้ว zip ไฟล์ (ห้ามแก้ไขชื่อไฟล์โดย
เด็ดขาด) ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบ My Office ถึงกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมส่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ



(นายศุภชัย เวชกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร.๐-๗๗๒๗-๓๒๙๘ ต่อ ๓๕-๓๖